



ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/ว.ล.๙๓๙

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง
(ของ ดร.นพ.อมร นนทสูต)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยแบบบูรณาการ และตำบล Long Term Care โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชนยึดหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับได้นำแนวคิดของ ดร.นพ.อมร นนทสูต เรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนางานสุขภาพประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสังคม (Innovation) มาใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้ง มีพื้นที่ทดลองหลายแห่งนำไปดำเนินงานและประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมของประชาชน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการได้ ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ (สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.amomsm.net>) และกรมอนามัยได้จัดทำค่ากลางความสำเร็จระดับเขต และ พัฒนาศักยภาพวิทยากร “การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการใช้ค่ากลาง (ครู ก)” ระดับจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พัฒนาศักยภาพวิทยากร “แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการใช้ค่ากลาง (ครู ข)” จัดทำค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด นำไปใช้เพื่อยกระดับการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการด้วยค่ากลาง ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และตำบล Long Term Care
๒. กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถือเป็น การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนินงาน องค์ความรู้ และวิชาการให้แก่ระดับจังหวัดต่อไป พร้อมทั้งขอให้สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่ โดยใช้หลัก ๓ ก (กองทุน กรรมการ กำลังคน) ๑ ข (ข้อมูลข่าวสาร) และ ๓ ส (สร้างความร่วมมือ สื่อสาร สู่ความยั่งยืน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๑